

Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các lực lượng bám, nắm địa bàn, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Xã Thái Đô (Thái Thụy), những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Kết quả đó có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xã, trong đó có đóng góp không nhỏ của Đảng ủy, Đoàn Biên phòng Trà Lý. Đồng chí Tạ Ngọc Khôi, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Đoàn Biên phòng Trà Lý, nhất là trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên luôn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Dấu ấn của những người lính quân hàm xanh nơi cửa biển còn thể hiện rõ nét trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng các tổ, đội tự quản... Đó cũng là tiền đề để Thái Đô bắt phá đi lên, xây dựng thành công nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Cùng với Thái Đô, 13 xã, thị trấn trên khu vực biên giới biển thuộc hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải đều có những công trình, phần việc ý nghĩa của BĐBP tỉnh trên tất cả các phương diện. Từ năm 2010 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ quyền góp và trích quỹ gần 600 triệu đồng; đóng góp, vận động 34 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ 365 triệu đồng và hơn 200 tấn xi măng ủng hộ các địa phương ven biển xây dựng nông

## BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH Củng cố sức mạnh trên khu vực biên giới biển



Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

thôn mới. Hết năm 2019, 14/14 xã, thị trấn ven biển đều hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và đạt chuẩn đô thị văn minh, hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải đạt huyện nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Đại tá Vũ Kim Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn khu vực biên giới biển là nhiệm vụ then chốt, thời gian

qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới tích cực tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế khu vực biên giới biển, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã được Bộ Tư lệnh BĐBP giao làm chủ đầu tư một số dự án, công trình kinh tế quốc phòng như công trình đường điện dân sinh từ xã Nam Phú ra cồn

Vành, đường ra Trạm Kiểm soát Biên phòng cồn Vành, đường xã Thái Đô, đường điện ra cồn Đen... với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Cùng với đó, BĐBP tỉnh còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện tốt nhất để địa phương thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn như Khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn giúp đỡ 22 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường và 3 học sinh nghèo theo chương trình "Nâng bước em đến trường" và mô hình

"Con nuôi đồn biên phòng"; tổ chức tốt các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công tại các địa phương khu vực biên giới biển; tham gia bảo vệ môi trường...

Cùng với tham gia phát triển kinh tế và hoạt động an sinh xã hội, BĐBP tỉnh còn phối hợp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Các đơn vị BĐBP tỉnh đứng chân trên địa bàn đã phối hợp xây dựng và duy trì hoạt động 158 tổ bảo vệ an ninh trật tự, 11 tổ tàu thuyền an toàn, 4 tổ tự quản bến bãi, tổ hội nghề nghiệp khai thác thủy hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển, 2 mô hình xã hộ đạo không ma túy..., góp phần cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị vào cuộc sống.

Nét mới trong công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở mà BĐBP tỉnh thực hiện từ năm 2019 chính là phân công cán bộ, đảng viên đồn phụ trách hộ gia đình. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết thêm: Đảng ủy BĐBP tỉnh đã phân công 99 đồng chí cán bộ, đảng viên phụ trách 526 hộ gia đình. Mỗi đồng chí phụ trách 5 - 6 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, các gia đình có mối quan hệ phức tạp để bị lôi kéo, kích động... Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị số 681 của Đảng ủy BĐBP, cùng với việc sát sao giúp đỡ, kịp thời động viên người dân làm ăn, xây dựng cuộc sống, cán bộ, đảng viên các đơn vị còn tích cực vận động tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân lực, vật chất cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương...

TẮT ĐẠT

## THÊM MỘT KÊNH THÔNG TIN...

(Tiếp theo trang 1)

tình hình dịch Covid-19, như văn bản chỉ đạo của Chính phủ, điều hành phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế; cập nhật thống kê diễn biến, số lượng người bệnh trong và ngoài nước; nguồn gốc và cơ chế lây lan, các triệu chứng và cách tự xác định bản thân nhiễm bệnh theo thang điểm tự do; danh sách các cơ sở y tế trên cả nước đủ điều kiện tiếp nhận khám chữa bệnh và tổng hợp tin tức về phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung chuyên trang được xây dựng, biên tập từ các chuyên gia, bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và các chuyên gia của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Số liệu được cập nhật tự động liên tục từ thông tin công bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Công thông tin điện tử Bộ Y tế...

Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết, nguồn dữ liệu, thông tin đăng tải trên chuyên trang bảo đảm chính xác, khoa học và tin cậy, giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập và tiếp cận các thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 một cách dễ hiểu, đầy đủ nhất. Trợ lý ảo có khả năng tự học dựa trên lịch sử giao tiếp với người dùng và sẽ được liên tục nâng cấp, hoàn thiện theo thời gian, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng cho người dùng.

Ứng dụng này do Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế phối hợp với Tập đoàn FPT đã thử nghiệm và hoàn thiện để phục vụ người dân.

## Cố vấn Nhà Trắng dự báo thời điểm sản xuất thuốc điều trị Covid-19

(vietnamplus.vn) Theo Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, thuốc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) có thể sẽ được thử nghiệm và sản xuất bắt đầu từ giữa tháng 3 tới.

Trả lời phỏng vấn hãng FOX Business ngày 14/2, ông Navarro nhấn mạnh dịch bệnh đã trở thành mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu và giới chức Mỹ đang hối thúc các hãng dược phẩm đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và bào chế thuốc điều trị Covid-19.

Theo ông, loại thuốc có tên Remdesivir của tập đoàn dược phẩm Gilead được đánh giá là khá hiệu quả và việc cần làm hiện nay là nhanh chóng tiến hành các thử nghiệm lâm sàng.



Ngoài ra, hiện các chuyên gia, nhà nghiên cứu của 5 hãng dược phẩm lớn của Mỹ đang dồn sức để đạt mục tiêu có 150 triệu liều vắc-xin phòng bệnh vào đầu tháng 11 tới.

Theo thông báo mới nhất của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 14/2, tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.523 ca tử vong do Covid-19 và 66.492 trường hợp nhiễm bệnh. Số ca nhiễm mới trong ngày là 2.641 ca, chủ yếu tại tỉnh Hồ Bắc và số ca tử vong trong ngày là 143.

Hãng tin Anh Reuters ngày 15/2 cho biết số ca nhiễm ngoài Trung Quốc đại lục là gần 450 ca tại 24 nước và vùng lãnh thổ và 3 trường hợp tử vong, lần lượt tại Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và Philippines. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 là khoảng 2%.

## HƯNG HÀ Bảo đảm an toàn mùa lễ hội

Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương (Covid-19) nên huyện Hưng Hà cũng như các địa phương khác phải hoàn thiện tổ chức các lễ hội

hội đầu xuân. Song, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương (Covid-19) nên huyện Hưng Hà cũng như các địa phương khác phải hoàn thiện tổ chức các lễ hội

giao thông, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Lễ hội đến Trần tại xã Tiến Đức diễn ra từ ngày 13 - 18 tháng Giêng hàng năm. Do đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại lễ hội đến Trần được Công an

tỉnh, Công an huyện Hưng Hà và Công an xã Tiến Đức cũng như chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ông Hoàng Đình Nhung, Chủ tịch UBND xã Tiến Đức cho biết: Mặc dù

năm nay du khách về đến Trần Thái Bình ít hơn do không tổ chức khai mạc lễ hội và do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công tác bảo đảm an ninh trật tự vẫn được địa phương triển khai, thực hiện tốt. UBND xã đặc biệt lưu tâm đến việc bảo đảm an toàn giao thông để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách đến với đến Trần. UBND xã giao Công an xã xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ thị, quyết định về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Ông Vũ Văn Anh, Trưởng Công an xã Tiến Đức cho biết thêm: Công an xã thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các chủ phương tiện thực hiện tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Nhờ đó, trên địa bàn xã trong những năm qua và dịp lễ hội đến Trần không xảy ra mất an toàn giao thông đường bộ, trọng cấp ít xảy ra. Dưới sự chỉ đạo của UBND xã và Công an huyện Hưng Hà, chúng tôi luôn tuần tra, hướng dẫn cho du khách tất cả mọi vấn đề về an ninh trật tự đồng thời tổ chức hướng dẫn nơi để xe được an toàn, tránh nhầm lẫn và có kế hoạch phối hợp nhịp nhàng,

bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo lãnh đạo huyện Hưng Hà, trên địa bàn huyện có 2 lễ hội lớn diễn ra đầu năm là lễ hội đến Trần và lễ hội đến Tiến La. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, huyện cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp, tiến hành phát khẩu trang cho du khách, nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, còn một bộ phận không nhỏ du khách đến các địa điểm chưa có ý thức đeo khẩu trang cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch dù đã được nhắc nhở, tuyên truyền. Để phòng, chống dịch, huyện Hưng Hà đã tiến hành quán triệt về diễn biến tình hình, nguy cơ, hậu quả cũng như các phương pháp phòng, chống. Trung tâm Y tế huyện tổ chức cấp phát hóa chất để khử trùng, phát khẩu trang, quần áo bảo hộ cho các cơ quan, địa phương trong huyện và tập huấn công tác phòng, chống dịch cho đội ngũ làm công tác y tế trên địa bàn huyện. Ngoài ra, công tác phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm... cũng được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định để du khách đến với các điểm di tích trên địa bàn được an toàn.

MAI THƯ



Lực lượng chức năng huyện Hưng Hà nhắc nhở người bán hàng không vi phạm hành lang an toàn giao thông.

## Những ngày qua, học sinh, người dân xã Thăng Long (Đông Hưng) kể với nhau chuyện câu học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Đó là em Nguyễn Việt Hùng, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học và THCS Thăng Long.

Đầu giờ chiều ngày 1/2/2020, trên đường ĐH47, đoạn đường từ Trường Tiểu học và THCS Thăng Long đến xã Minh Tân (Đông Hưng), em Nguyễn Việt Hùng phát hiện 1 chiếc ví da. Hùng mở ra và thấy nhiều tiền. Không chần chừ, em rúc các bạn mang đến UBND xã, gặp bác Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã

## Trò ngoan làm việc tốt

Thăng Long cho biết: Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 1/2, cháu Nguyễn Việt Hùng và 3 cháu khác vào UBND xã và báo lại muốn đưa ví nhặt được cho Chủ tịch UBND xã. Tôi và một số đồng chí có mặt ở UBND xã đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản. Trong ví da màu đen có chứng minh nhân dân mang tên Đào Xuân Hùng, giấy tờ của bệnh viện và 5.450.000 đồng. Cùng buổi chiều hôm đó, anh Đào Xuân Hùng ở thôn An Liêm, xã Thăng Long, chủ nhân của chiếc ví đã đến nhận

lại. Anh Hùng cho biết: Hơn 5 triệu đồng là số tiền lớn đối với tôi. Vợ tôi bị thương nặng do tai nạn giao thông, đang điều trị tại Hà Nội. Rất may có cháu Nguyễn Việt Hùng cho biết: Tôi đi cấy, đến tối về thì nghe được chuyện nay con nhặt được chiếc ví sau đó mang lên UBND xã để nhờ trả lại người đánh mất rồi. Tôi rất vui vì con mình đã ý thức được như vậy.



Nhặt được của rơi, em Nguyễn Việt Hùng (đứng giữa) không chút đắn đo đã mang tới UBND xã nhờ trả lại người đánh mất.

Cô giáo Phạm Thị Phương Anh, giáo viên Tổng phụ trách Trường Tiểu học và THCS Thăng Long cho biết: Ở trường, em Nguyễn Việt Hùng là một học sinh chăm ngoan, luôn nhiệt tình và hăng say với các phong trào chung của trường, lớp. Hoàn cảnh gia đình em thuộc diện khó khăn thế nhưng nhặt được của rơi em đã nghĩ ngay đến việc trả lại người đánh mất. Ở nhà, em là người con siêng năng, luôn phụ giúp bố mẹ nhiều công việc gia đình. Nhà trường đã tuyên dương em trước toàn trường trong tiết chào cờ đầu tuần, đồng thời tặng em một phần quà nhằm khích lệ học sinh làm nhiều việc tốt.

Khi được hỏi về việc làm của mình, em Nguyễn Việt Hùng cho biết: Cháu đã được nghe kể về nhiều tấm gương các anh chị khi nhặt được số tiền lớn đều trả lại người đánh mất nên cháu học theo. Ông bà, bố mẹ, thầy cô cũng dạy em chúng cháu phải thật thà, không tham lam. Được biết, thời gian qua, ngoài việc giáo dục kiến thức cho học sinh, Trường Tiểu học và THCS Thăng Long luôn phát động sâu rộng phong trào thi đua làm nghìn việc tốt. Hùng làm của em Nguyễn Việt Hùng là bài học thực tế về tình trung thực, thật thà.

KUÂN PHƯƠNG